

Số: 267 /BC-HĐND

Nha Trang, ngày 11 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
kết quả thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật
trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2023

Ngày 07/12/2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các Thủ trưởng cơ quan liên quan họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm và trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1- Về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật Tiếp công dân, trong năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố đã thực hiện 24 kỳ tiếp công dân, trong đó có 02 lượt tiếp đột xuất với 11 người. UBND thành phố đã tiếp thường xuyên 433 lượt với 494 người đến trình bày gửi đơn trực tiếp. Nội dung tiếp công dân chủ yếu đề nghị giải quyết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do có đất bị ảnh hưởng giải tỏa dự án, xây dựng công trình trái phép; tranh chấp đất đai, ngăn chặn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

UBND thành phố đã tiếp nhận 2.767 đơn gồm 293 khiếu nại, 87 tố cáo, 2.387 kiến nghị, phản ánh (tăng 680 đơn, 32,58% so với năm 2022), trong đó có 1.526 đơn đủ điều kiện xử lý gồm 187 khiếu nại, 35 tố cáo, 1.304 kiến nghị, phản ánh (tăng 517 đơn, 51,24% so với năm 2022) và 1.241 đơn không đủ điều kiện xử lý. Đơn kỳ trước chuyển sang: 153 đơn (26 khiếu nại, 02 tố cáo, 125 kiến nghị, phản ánh). Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo phần lớn tập trung trong lĩnh vực đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư. Qua giải quyết, đã chuyển cơ quan Công an điều tra 02 vụ việc. Đã chỉ đạo 02 cuộc Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 08 UBND các xã, phường.

UBND thành phố đã xử lý, giải quyết 1.439 đơn gồm 147 khiếu nại, 34 tố cáo, 1.258 kiến nghị, phản ánh (tăng 454 đơn, 46,09% so với năm 2022), đạt tỷ lệ 85,71%; đang xử lý, giải quyết 240 đơn.



Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm thực hiện; số lượng đơn thư trong năm 2023 tăng cao hơn so với các năm trước, tuy nhiên các cơ quan thuộc UBND thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết đơn, góp phần không nhỏ trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng, gửi vượt cấp, khiếu nại đông người... Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

+ Có trường hợp đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, nhưng công dân vẫn yêu cầu giải quyết tiếp, nhất là những đơn có liên quan đến các dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bên cạnh đó, sự chênh lệch lớn giữa giá đất trên thị trường và khung giá đất do Nhà nước quy định cũng gây cho người dân tâm lý cho rằng mình bị thiệt thòi, dẫn đến khiếu kiện kéo dài;

+ Số lượng đơn thư phát sinh nhiều, phức tạp nên cần thời gian để kiểm tra, phối hợp xử lý giữa các cơ quan, đơn vị; trong khi số lượng công chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị hạn chế, phải kiêm nhiệm cũng ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác giải quyết đơn.

Bên cạnh đó, vẫn còn khó khăn trong việc thực hiện chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu và tính chất phức tạp của công việc.

Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố chỉ các các cơ quan liên quan, UBND xã phường tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức giải quyết đơn tốt từ cấp cơ sở để hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn thống nhất chi chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức tiếp công dân ở xã, phường; kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, HĐND tỉnh điều chỉnh mức chi chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo các cấp...

2- Về công tác phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

Trong năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện các biện pháp công tác; đi sâu công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường, ma túy; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng, nhất là tại các khu vực giáp ranh; lập các chuyên án xử lý tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản. Chủ động xây dựng các kế hoạch, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, kế hoạch triệt xóa các điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là trong dịp diễn các sự kiện trọng đại của đất nước, các hoạt động, sự kiện văn hóa – xã hội (370 năm xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa, Festival Biển 2023), các dịp lễ, Tết... nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Cụ thể, kết quả thực hiện một số lĩnh vực:

Về trật tự, an toàn xã hội: Phát hiện, điều tra 244 vụ phạm tội về trật tự xã hội - tăng 21 vụ (244/223) so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả đã điều tra, làm rõ 199/244 vụ, 370 đối tượng (đạt tỷ lệ 81,56%); trong đó số vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra, làm rõ 28/30 vụ (đạt 93,33%). Xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng là 152 vụ 277 đối tượng với tổng số tiền 775,4 triệu đồng.

Về tội phạm ma túy: Bắt giữ 80 vụ 228 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 36 vụ tăng 48 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022). Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về ma túy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê, club, quán bar...

- Về trật tự, an toàn giao thông: Xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 28 người chết, 12 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 250.213.830 đồng (tăng 03 vụ, 01 người chết, 11 người bị thương so với cùng kỳ). Trong đó: Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 28 vụ, làm 24 người chết, 12 người bị thương (tăng 01 vụ, giảm 01 người chết, tăng 11 người bị thương so với cùng kỳ); tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 04 vụ, làm 04 người chết (tăng 02 vụ, tăng 02 người chết, bằng số người bị thương so với cùng kỳ). Tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện 5.291 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, xử phạt 4.478 trường hợp với số tiền 16.128.890.000 đồng.

- Về phòng cháy chữa cháy: Trên địa bàn thành phố xảy ra 07 vụ cháy (01 vụ cháy gara, 01 vụ cháy nhà hàng, 02 vụ cháy nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, 02 vụ cháy phương tiện giao thông, 01 vụ cháy nhà dân). Thiệt hại 03 người chết, 05 người bị thương; về tài sản ước tính khoảng 2,2 tỷ đồng (giảm 01 vụ cháy, tăng 03 người chết, giảm 01 người bị thương, tăng khoảng 0,9 tỷ đồng thiệt hại về tài sản so với cùng kỳ năm 2022); xảy ra 01 vụ nổ (tăng 01 vụ, tăng 05 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022). UBND thành phố cũng đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 7752/KH-UBND-CA tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn thành phố Nha Trang

Ngoài ra, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet trong đời sống xã hội, tình hình tội phạm công nghệ cao có dấu hiệu gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Hoạt động “tín dụng đen” “cho vay lãi nặng”, các đường dây cá độ bóng đá, ghi số đề, tình trạng trộm cắp vặt vẫn còn diễn ra nhiều nơi.

Như vậy, trong năm 2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ tội phạm về trật tự xã hội (Trộm cắp tài sản chiếm 54,92%, Cố ý gây thương tích chiếm 22,13%). Tình hình tội phạm

và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về ma túy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT).

Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác rà soát nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng; tăng cường công tác tuần tra những khu vực phức tạp; nâng cao trách nhiệm bám sát địa bàn của Cảnh sát khu vực. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là quy định về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn cũng như phương thức, thủ đoạn liên quan đến tội phạm công nghệ cao, hoạt động tín dụng đen để giúp người dân đề cao cảnh giác khi tham gia các trang mạng xã hội, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu, lập hồ sơ quản lý theo dõi công tác PCCC và CNCH, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định.

3- Công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân

Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự: Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 594 vụ/ 979 bị can; Cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 422 vụ/ 625 bị can; trong đó phối hợp xác định án trọng điểm 25 vụ/ 31 bị can. Qua kiểm sát đã phê chuẩn 576 quyết định khởi tố bị can đảm bảo việc khởi tố có căn cứ, đúng pháp luật; ban hành 339 yêu cầu điều tra, kiểm sát và phê chuẩn 318 Lệnh, Quyết định của Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát đã ban hành 12 kiến nghị (08 kiến nghị gửi cơ quan Cảnh sát điều tra, 04 kiến nghị gửi Ngân hàng thương mại) yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót trong hoạt động điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố.

Trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: Trong năm 2023, đã kiểm sát việc tạm giữ về hình sự 216 người; cơ quan chức năng đã giải quyết 208 người; kiểm sát việc tạm giam 262 bị can; cơ quan chức năng đã giải quyết 38 bị can; kiểm sát thi hành án phạt tù có thời hạn 663 phạm nhân, 33 trường hợp án treo; kiểm sát 690 quyết định thi hành án. Qua kiểm sát đã ban hành 12 yêu cầu áp giải đối với 12 trường hợp.

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Đã kiểm sát việc thụ lý 4.843 việc phải thi hành án dân sự, kiểm sát 3.443 quyết định về thi hành án, kiểm sát và lập 234 hồ sơ theo quy chế của Ngành. Qua kiểm sát đã ban hành 02 quyết định kháng nghị và 03 kiến nghị đề nghị Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố khắc phục vi phạm trong hoạt động thi hành án.

Qua đó, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát được nâng cao; đảm bảo được tiến độ giải quyết án, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của kiểm sát viên tại phiên tòa; các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm chính xác.

Thời gian tới, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố rà soát, tổng hợp vi phạm để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục, trong đó tập trung phát hiện và tổng hợp vi phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm đối với các cơ quan hữu quan. Tăng cường công tác phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Đề nghị tăng cường quán triệt thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, tập trung tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

4- Công tác xét xử của Tòa án nhân dân thành phố

Tổng số các loại án đã thụ lý trong năm 2023 là 3.898 vụ, việc (tăng 239 vụ, việc, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm 2022). Đã giải quyết 3.514 vụ việc (tăng 21 vụ, tăng 0,59% so với cùng kỳ năm 2022). Như vậy lượng án đã giải quyết/lượng án đã thụ lý trong năm 2023 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số án bị hủy: 06 vụ (Trong đó: hình sự: hủy 03 vụ, dân sự: hủy 02 vụ, kinh doanh thương mại: hủy 01 vụ), chiếm tỷ lệ 0,085%. Nguyên nhân phát sinh tình tiết mới do các đương sự cung cấp thêm tình tiết mới tại cấp phúc thẩm, các đương sự không xuất trình chứng cứ tại cấp sơ thẩm; đánh giá chứng cứ chưa đúng. Không có án quá hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong năm 2023, Tòa án nhân dân Thành phố đã ra 690 quyết định thi hành án. Quyết định ủy thác thi hành án đối với người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Công tác thi hành án được chú trọng thực hiện tốt, mọi trường hợp thi hành án được cập nhật, kiểm tra và ra quyết định đầy đủ, kịp thời, chính xác; không để xảy ra tình trạng chậm ra quyết định hoặc sai đối tượng. Các trường hợp cho hoãn thi hành án đều đúng qui định.

Ngay từ đầu năm Tòa án nhân dân Thành phố cũng đã xây dựng quy chế phối hợp với đoàn Hội thẩm nhân dân. Trong năm 2023, Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 3528 lượt, cùng với Hội đồng xét xử ban hành những bản án, quyết định đúng pháp luật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong quá trình giải quyết vụ án đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục luật định cả về hình thức lẫn nội dung, đảm bảo tính dân chủ, công khai và nghiêm minh của pháp luật, chất lượng án được đảm bảo. Mặc dù số lượng án phải giải quyết lớn, nhưng chất lượng xét xử được đảm bảo; về hình sự chưa phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án hình sự luôn được Tòa án chú trọng, mọi trường hợp phải thi hành án đều được cập nhật, kiểm tra và ra quyết định kịp thời, đúng pháp luật; chú ý hạn chế tỷ lệ án huỷ.

Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố phối hợp với Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đưa ra xét xử lưu động các vụ án ma túy, chủ động phổ biến các quy định của pháp luật hình sự, luật phòng chống ma túy để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Trong thời gian tới, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ án tạm đình chỉ, không để án quá hạn luật định; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao đề ra; giảm tối đa tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, án quá hạn luật định. Đảm bảo các vụ việc được giải quyết, xét xử đúng pháp luật, không xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án treo trái quy định pháp luật, đảm bảo công lý, quyền con người, quyền công dân.

5- Công tác thi hành án dân sự

- Tổng số việc/ tiền phải thi hành: 4.843 việc/ 1.288.468.996.000 đồng.

+ Đã kết thúc thi hành án: 2.929 việc/ 342.876.439.000 đồng. Trong đó: Đã thi hành xong: 2.820 việc/ 329.209.964.000 đồng; (Chuyển từ theo dõi riêng 01 việc/ 5.000.000 đồng sang có điều kiện thi hành và đã thi hành xong). Đình chỉ: 109 việc/ 13.524.810.000 đồng;

+ Số việc/tiền đang thi hành: 812 việc/ 639.484.882.000 đồng

+ Số việc/tiền chưa có điều kiện thi hành: 1.096 việc/ 298.816.857.000 đồng.

- Số việc/tiền còn phải thi hành: 1.914 việc/ 945.592.557.000 đồng.

Trong năm 2023, Chi cục THADS TP Nha Trang đã ra 18 quyết định cưỡng chế, đã tổ chức thành công 12 cuộc cưỡng chế không huy động lực lượng thành công. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án.

Tuy nhiên, trong công tác thi hành án vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:

+ Lượng án tồn đọng của năm trước chuyển sang khá cao và khó thi hành do người phải thi hành án đang chấp hành án ở trại giam chưa nộp tiền, hoặc đã ra trại rồi nhưng đi đâu không rõ, đương sự là người mà Bản án của tòa tuyên địa chỉ lang thang nên không thể thi hành được

+ Về ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người dân chưa cao, nên chưa tự nguyện thi hành án đối với nghĩa vụ của mình trong bản án do Tòa án tuyên đã có hiệu lực pháp luật.

+ Tình hình bất động sản đóng băng, tài sản đưa ra bán đấu giá vẫn không có người đăng ký mua làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết án.

Trong thời gian tới đề nghị Lãnh đạo Chi cục Thi hành án thành phố tăng cường các biện pháp tích cực, hữu hiệu để nâng cao kết quả thi hành án. Tham mưu kịp thời cho các cơ quan chức năng có hướng xử lý các vụ việc thi hành án có tính chất phức tạp.

6- Công tác phòng, chống tham nhũng

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 230/UBND-TTra ngày 12/01/2023 tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố; Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn thành phố Nha Trang; Kế hoạch số 2849/KH-UBND-TTra ngày 18/4/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn thành phố Nha Trang; Công văn số 119/UBND-TTra ngày 20/4/2023 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại cuộc họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo... và nhiều văn bản triển khai chỉ đạo khác. Trên cơ sở đó, đã chỉ đạo các phòng, ban và UBND xã, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều biện pháp; thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, địa phương về: việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và công dân; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

Đã triển khai và kết thúc 04 cuộc thanh tra gồm: 02 cuộc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, Ban quản lý Chợ Phước Thái và 02 cuộc thanh tra công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND xã, phường: Vĩnh Hòa, Vĩnh Lương. Kết quả: Chủ tịch UBND thành phố nhắc nhở và yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan và đã ban hành Quyết định thu hồi số tiền sai phạm nộp vào ngân sách thành phố với tổng số tiền là 55.989.262 đồng, đồng thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm với số tiền 163.545.000 đồng. 01 cuộc Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại phòng Tài nguyên và Môi trường và phòng Quản lý đô thị thành phố và 01 cuộc Thanh tra đột xuất về việc quản lý, sử dụng đất công, đất công ích 5% của UBND phường Phước Hải.

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2022; Kết quả, đã chỉ đạo kê khai tài sản thu nhập năm 2022 là 410 bản (410 người/144 đơn vị), đến nay chưa phát hiện có trường hợp tham nhũng. UBND thành phố đã chỉ đạo, quán triệt Thủ trưởng các đơn vị, địa phương luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách; chủ động thực hiện



các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tạo điều kiện cho người dân trong việc cung cấp thông tin, tố cáo các hành vi tham nhũng. Qua giám sát nhận thấy, công tác phòng, chống tham nhũng đã và đang được các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế, kính trình kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Công an thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án Nhân dân thành phố;
- Chi cục THA DS thành phố;
- Lưu: VT; T.Nhung.



**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lê Thanh Sơn